

Số: 24/BC-UBND

Thị trấn Năm Căn, ngày 10 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Cà Mau về chủ trương thành lập Quỹ an ninh, trật tự và tình hình tổ chức, hoạt động của Ban bảo vệ dân phố

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-ĐGS ngày 16/3/2020 của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh Cà Mau giám sát tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Cà Mau về chủ trương thành lập Quỹ an ninh, trật tự và tình hình tổ chức, hoạt động của Ban bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Cà Mau, UBND thị trấn Năm Căn báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau:

1. Tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND (mốc thời gian báo cáo: Năm 2019 và quý I năm 2020)

- Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND, UBND thị trấn Năm Căn xây dựng kế hoạch chỉ đạo các ngành, đoàn thể, các xóm triển khai chủ trương thành lập quỹ an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn theo đúng tinh thần Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND nhằm huy động nguồn lực, bổ sung một phần kinh phí đảm bảo cho hoạt động tuần tra, canh gác, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội của lực lượng bảo vệ dân phố (BVDP).

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các xóm phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND và Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh Cà Mau về ban hành quy định về huy động, quản lý, sử dụng quỹ ANTT trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Chỉ đạo Công an thị trấn, các xóm, Ban BVDP phối hợp với Mặt trận Tổ quốc thị trấn tổ chức họp dân để tuyên truyền, vận động Nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND để huy động quỹ ANTT ở địa phương. Qua đó, nhận được sự đồng tình, thống nhất cao của Nhân dân đối với chủ trương vận động quỹ.

- Việc tổ chức vận động quỹ được tổ chức bằng hình thức vận động trực tiếp, cụ thể là Trưởng các xóm cùng cảnh sát khu vực và Tổ BVDP xóm trực tiếp đến từng hộ gia đình, đơn vị, doanh nghiệp vận động quỹ ANTT. Trong đó, vận động mỗi hộ gia đình là 5.000đ/tháng; cơ quan, doanh nghiệp 15.000đ/tháng; ngoài ra, đối với những doanh nghiệp có quy mô hoạt động kinh doanh lớn có thể vận động nhiều hơn. Trong năm 2019, vận động được 197.000.000đ, quý I năm 2020 đang tiến hành vận động.

- Việc quản lý, sử dụng quỹ ANTT được thực hiện theo Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh và Quyết định của Chủ tịch UBND thị trấn ban hành Quy chế huy động, quản lý, sử dụng quỹ ANTT. Năm 2019, tổng chi quỹ ANTT là 215.000.000đ.

- Công tác quản lý quỹ, thanh toán, quyết toán quỹ và chế độ thông tin báo cáo được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

- Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân:

** Thuận lợi:*

Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND huyện Năm Căn; quá trình triển khai thực hiện có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể, các xóm và sự đồng thuận của Nhân dân.

** Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân:*

+ Đời sống của một bộ phận Nhân dân còn khó khăn, một số doanh nghiệp trên địa bàn chưa thực hiện tốt việc ủng hộ quỹ ANTT của địa phương, do đó, kết quả huy động quỹ chưa cao.

+ Một số cán bộ đi vận động quỹ còn thiếu nhiệt tình, hoặc hạn chế về khả năng vận động, thuyết phục nên dẫn đến hiệu quả đạt chưa cao.

2. Tình hình tổ chức và hoạt động của Ban BVDP (mốc thời gian báo cáo: Năm 2018, năm 2019 và quý I năm 2020)

- Công an thị trấn tham mưu cho Đảng ủy, UBND thị trấn xây dựng và kiện toàn tổ chức, hoạt động, thực hiện mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng BVDP theo quy định của Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về bảo vệ dân phố; Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐT BXH-BTC ngày 01/3/2007 của Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP; Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 của HĐND tỉnh Cà Mau về mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng BVDP trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Công an thị trấn thường xuyên tham mưu cho Ban chỉ huy Công an huyện mở các lớp tập huấn nâng cao về trình độ nghiệp vụ cho lực lượng BVDP nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Tổng số lực lượng BVDP trên địa bàn thị trấn là 57 thành viên, gồm 01 Ban BVDP thị trấn và 13 Tổ BVDP ở 13 xóm. Chế độ phụ cấp hàng tháng của lực lượng BVDP được thực hiện theo Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND. Nguồn kinh phí đảm bảo phụ cấp hàng tháng của lực lượng BVDP được lấy từ quỹ ANTT vận động trên địa bàn và ngân sách cấp trên hỗ trợ.

- Ban BVDP và Tổ BVDP các xóm hoạt động nhìn chung tương đối tốt, đáp ứng cơ bản yêu cầu chính trị của địa phương đề ra, cụ thể:

+ Phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự thị trấn xử lý 169 vụ liên quan đến 345 đối tượng; tuần tra giao thông phát hiện 399 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ; kiểm tra hành chính 70 lượt, phát hiện 141 trường hợp vi phạm không trình báo lưu trú với cơ quan Công an; tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức phòng cháy và chữa cháy, qua đó vận động Nhân dân ký cam kết an toàn phòng cháy, chữa cháy 1.456 hộ, vận động 66 hộ mua bình chữa cháy; tuần tra ban đêm khép kín địa bàn thường xuyên hàng đêm; phối hợp với lực lượng quản lý đô thị, Ban Quản lý chợ giải tỏa lấn chiếm mua bán lòng lề đường, phát hiện, nhắc nhở và xử lý 346 trường hợp vi phạm; phối hợp với các lực lượng bảo vệ an toàn các đoàn khách đến làm việc, đi ngang qua địa bàn.

+ Lực lượng BVDP luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác nắm, phản ánh cho lực lượng Công an và UBND thị trấn tình hình ANTT trên địa bàn; tham gia hòa giải, giải quyết kịp thời nhiều vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ Nhân dân; tuyên truyền, phổ biến, vận động Nhân dân tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định về bảo vệ ANTT; tham gia cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ và quản lý những người lầm lỗi tại cộng đồng; phối hợp giải quyết các vụ, việc phức tạp về ANTT xảy ra trên địa bàn.

- Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân:

** Thuận lợi:*

+ Được sự quan tâm chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của cấp trên, của Đảng ủy, UBND thị trấn; lực lượng BVDP không ngừng được củng cố, kiện toàn, cơ bản đã được tập huấn nghiệp vụ, nắm kiến thức về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

+ Công tác phối hợp giữa lực lượng BVDP với Công an và các ngành, đoàn thể được duy trì và sát với thực tế, từng bước nâng cao vai trò trách nhiệm của lực lượng BVDP trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTT, nhất là ở các khu vực đông dân cư, phức tạp về ANTT.

+ Tuy chưa được cấp trên cấp trang thiết bị, công cụ hỗ trợ nhưng địa phương đã tự trang bị một số phương tiện, công cụ hỗ trợ, tạo điều kiện cho lực lượng BVDP thực hiện nhiệm vụ được giao.

** Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân:*

+ Kinh phí hoạt động, chi trả phụ cấp, trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ đối với lực lượng BVDP còn khó khăn do nguồn huy động quỹ ANTT, ngân sách cấp trên hỗ trợ chưa đảm bảo; mức phụ cấp đối với lực lượng BVDP còn thấp so với mặt bằng chung.

+ Ban BVDP chưa được bố trí địa điểm làm việc riêng, mức bồi dưỡng cho lực lượng BVDP khi tuần tra ban đêm còn hạn chế do khó khăn về kinh phí.

+ Thành viên ở các Tổ BVDP khóm đa số có hoàn cảnh gia đình khó khăn, ngày đi làm, đêm đi trực nên nhiều khi không đảm bảo thời gian.

- Đề xuất, kiến nghị:

Thị trấn Năm Căn là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị - xã hội của huyện, là một trong ba đô thị động lực của tỉnh. Địa bàn thị trấn có đường Hồ Chí Minh đi qua, có lượng khách du lịch đi Đất Mũi qua địa bàn khá lớn. Bên cạnh đó, trong thời gian tới, Khu Kinh tế Năm Căn từng bước hoàn thành, dân số sẽ tăng lên, từ đó dự báo tình hình ANTT trên địa bàn sẽ còn diễn biến phức tạp.

Trong thời gian qua, tình hình ANTT trên địa bàn cơ bản ổn định, có một phần đóng góp quan trọng của lực lượng BVDP. Do đó, việc duy trì lực lượng này là hết sức cần thiết, nhằm phối hợp, hỗ trợ cho lực lượng công an chính quy thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT tại địa phương.

Để tạo điều kiện cho lực lượng BVDP làm tốt hơn nhiệm vụ của mình trong thời gian tới, UBND thị trấn Năm Căn có một số đề xuất, kiến nghị như sau:

+ Cấp trên xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan để phù hợp với tình hình thực tiễn, trong đó có quy định cụ thể về cơ chế, chính sách đảm bảo nguồn kinh phí, điều kiện hoạt động cho lực lượng BVDP, đồng thời nâng mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng này.

Theo Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND, lực lượng BVDP được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của HĐND tỉnh Cà Mau quy định số lượng, chức danh và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau, tuy nhiên, Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND đã bị thay thế bởi Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh. Do đó, cần điều chỉnh, bổ sung quy định kịp thời để địa phương dễ thực hiện.

Theo quy định của Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND, quỹ ANTT được thành lập để huy động nguồn lực, nhằm *bổ sung một phần kinh phí đảm bảo cho hoạt động tuần tra, canh gác* giữ gìn ANTT, trật tự an toàn xã hội của lực lượng BVDP; Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND cũng không quy định dùng quỹ này để chi trả phụ cấp hàng tháng cho lực lượng BVDP. Do đó, có thể hiểu, nguồn kinh phí để chi trả phụ cấp hàng tháng cho lực lượng BVDP do ngân sách cấp trên hỗ trợ (ngân sách cấp huyện). Tuy nhiên, trong những năm qua, ngân sách cấp trên có năm bổ sung, có năm không bổ sung. Riêng trong năm 2018 và 2019, UBND thị trấn phải tự cân đối 100% nguồn kinh phí để đảm bảo hoạt động cho lực lượng BVDP, kể cả chi trả phụ cấp hàng tháng cho lực lượng này, trong khi nguồn huy động từ quỹ ANTT không đảm bảo, từ đó địa phương gặp rất nhiều khó khăn.

Để thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND, tạo thuận lợi cho địa phương trong quá trình triển khai thực hiện, UBND thị trấn kiến nghị cấp trên xem xét phân bổ dự toán đầu năm để chi trả phụ cấp hàng tháng cho lực lượng BVDP.

Nhiệm vụ của lực lượng BVDP là khá nặng nề, giờ giấc không cố định, nguy cơ bị ảnh hưởng về sức khỏe, tinh thần khá cao, trong khi mức phụ cấp hiện tại còn thấp so với mặt bằng chung. Kiến nghị cấp trên xem xét nâng mức phụ cấp

hàng tháng đối với lực lượng BVDP, đồng thời hỗ trợ kinh phí cho BVDP mua bảo hiểm tai nạn để đảm bảo quyền lợi của lực lượng này nếu xảy ra rủi ro trong quá trình thực hiện nhiệm vụ (thực tế rất dễ xảy ra do thường xuyên đối mặt với các đối tượng tội phạm, tham gia tệ nạn xã hội; xử lý các vụ việc có tính chất nguy hiểm,...).

+ Kiến nghị Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí theo quy định tại điểm 2.4 mục 2 phần VII Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐT BXH-BTC.

Trên đây là Báo cáo của UBND thị trấn Năm Căn tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Cà Mau về chủ trương thành lập Quỹ an ninh, trật tự và tình hình tổ chức, hoạt động của Ban bảo vệ dân phố./.

Nơi nhận:

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- TT: Đảng ủy, HĐND thị trấn;
- Công an thị trấn;
- CT, các PCT UBND thị trấn;
- Bộ phận TC-KT;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Ngô Chí Hiếu

